

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง การประชุมประจำปีและการประชุมใหญ่ทุกสองปี ครั้งที่ ๒๐ ของ APF ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะเข้าร่วมประชุม

๒. เรื่อง (ร่าง) รายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา (ร่าง) รายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้มีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้รับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. เรื่อง ขอความคิดเห็นต่อรายงาน “การทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย : วิกฤตสิทธิมนุษยชน ๒๕๕๘” จัดทำโดย เครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย (ANNI)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณารายงาน “การทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย : วิกฤตสิทธิมนุษยชน ๒๕๕๘” ซึ่งจัดทำโดย เครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย (ANNI) และได้มีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้รับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔. เรื่อง หนังสือจาก Human Rights Now

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบว่า องค์กร Human Rights Now ได้มีหนังสือเสนอถ้อยแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ๑ ปี ภายหลังจากการรัฐประหาร

๕. เรื่อง การตรวจเก็บตีเอ็นเอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบว่า เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งสถานการณ์การตรวจเก็บตีเอ็นเอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดกาเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Committee on the Elimination of Racial Discrimination - CERD) ได้ออกหนังสือไปยังรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการเข้าตรวจค้น

สำนักงานศูนย์วัฒนธรรมสลาตัน (BUMI) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ และการตรวจเก็บดีเอ็นเอเยาวชนอาสาสมัครของ BUMI และขอให้รัฐบาลไทยชี้แจงภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ส่งเรื่องนี้ไปยังคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามผลการดำเนินการต่อไป